



ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน  
ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 4220 /

ตามที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีประกาศฉบับลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 4220 วุฒิปริญญาตรี ทางด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลัง เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา และมีประสบการณ์ทำงานด้านงานโสตทัศนศึกษา อย่างน้อย 2 ปี โดยให้แนบหนังสือรับรองการทำงาน จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานด้านโสตทัศนศึกษา สังกัดสำนักงานบริหารคณะศิลปศาสตร์ โดยปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 แล้วนั้น

บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว และคณะศิลปศาสตร์ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครตามหลักเกณฑ์ที่ได้ประกาศไว้แล้ว ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก จำนวน 2 ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้

เลขที่ใบสมัคร	เลขที่นั่งสอบ	ชื่อ	นามสกุล
PSU-027438	001	นายนพรัตน์	อินอุทัย
PSU-027836	002	นายกิตติพงศ์	พรหมเทพ

ให้ผู้มีสิทธิ์สอบไปเข้าสอบคัดเลือก ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 ณ คณะศิลปศาสตร์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

วิธีการสอบ	เวลาสอบ	สถานที่สอบ
สอบข้อเขียน (100 คะแนน) - หัวข้อ ความรู้ทั่วไปด้านงานโสตทัศนศึกษา	เวลา 09.00-11.00 น.	ณ ห้อง LA510 ชั้น 5 อาคารเรียน
สอบปฏิบัติ (100 คะแนน) - หัวข้อ การติดต่อสื่อสารสอน	เวลา 13.30-16.30 น.	ณ ห้อง LA401 ชั้น 4 อาคารเรียน

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกไปปรับการคัดเลือกตามกำหนดการข้างต้น โดยผู้มีสิทธิ์สอบจะต้องปฏิบัติตามมาตรการเข้าสอบคัดเลือกในช่วงการระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด (เอกสารแนบ 1) กรณีที่ไม่เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด คณะศิลปศาสตร์จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

อนึ่ง สำหรับผู้ไม่ไปเข้าสอบคัดเลือกตามวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ เกณฑ์การตัดสิน  
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องผ่านเกณฑ์ในแต่ละวิธีคือ สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์  
ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 และคณะศิลปศาสตร์จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 25  
สิงหาคม 2565 (เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70)

ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา จันทร์แยม)

คณบดีคณะศิลปศาสตร์

มาตรการการเข้าสอบคัดเลือกในช่วงการระบาดของโรค COVID-19  
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำหนดสอบคัดเลือก วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565

ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกต้องมาถึงสถานที่สอบ ก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที เพื่อผ่านจุดคัดกรองบริเวณ หน้าลิฟท์ ชั้น 1 อาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์

ขั้นตอนการตรวจคัดกรอง ดังนี้

1. ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ณ จุดตรวจอุณหภูมิร่างกาย บริเวณหน้าลิฟท์ ชั้น 1 อาคารเรียน ก่อนเข้าห้องสอบทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย กรณีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 หรือ มีอาการไข้ เจ็บคอ ไอแห้งๆ ปวดเมื่อยตามเนื้อตัว จมูกไม่ได้กลิ่น หายใจเร็ว เหนื่อย จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
2. แสดงเอกสารรับรองต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนเข้าห้องสอบ ต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบ ณ บริเวณห้องสอบ LA510 ชั้น 5 อาคารเรียน (ไม่มีเอกสารรับรอง จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ) ดังนี้
  - 2.1 เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 อย่างน้อย 2 เข็ม มาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน นับจากวันที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 และ
  - 2.2 เอกสารรับรองผลตรวจ COVID-19 เป็นลบ โดยวิธี
    - Antigen Test Kit (ATK) ซึ่งระบุชื่อผู้ถูกตรวจ ที่ออกโดยคลินิก หรือโรงพยาบาล หรือร้านยาเภสัชที่มีใบรับรองผลตรวจ โดยมีผลตรวจไม่เกิน 24 ชั่วโมง หรือ
    - RT-PCR ซึ่งระบุชื่อผู้ถูกตรวจ ที่ออกโดยคลินิกหรือโรงพยาบาล โดยมีผลตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมง
3. สวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Medical Mask) และ Seal Mask ด้วยพลาสติคเตอร์ไมโครพอร์ (ตั้งรูปประกอบ) ตลอดระยะเวลาการสอบ (หากไม่สวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ)
4. ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกสแกนแอปพลิเคชัน PSU CARE ผ่าน QR Code หน้าห้องสอบ

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่เป็นไปตามมาตรการการเข้าสอบที่กำหนดข้างต้น คณะศิลปศาสตร์จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ทั้งสิ้น และขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายเงินค่าสมัครคืนทุกกรณี

รูปประกอบการ Seal Mask

